

ธรรมชาติของมนุษย์พระเจ้าสร้างมันขึ้นมา?

นี่คือความจริงที่แทบไม่มีใครเข้าใจ ความชั่วร้ายของโลกเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ แต่เด็กทารกเกิดมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวและความชั่วร้ายนี้หรือไม่?

ฉันได้ยินคนพูดว่า: แคมองไปที่ทารกตัวน้อยที่สวยงามและน่ารัก และคิดว่ามันเต็มไปด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่ชั่วร้ายและน่ารังเกียจ!"

แต่มันเป็น?

คิดถึงความขัดแย้งนี้! จะอธิบายได้อย่างไร? จิตใจของมนุษย์สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ เราได้ส่งทีมชายไปเดินบนดวงจันทร์ เราได้คืนพวกเขาอย่างปลอดภัยผ่านชั้นบรรยากาศของโลก

ทว่าจิตใจของมนุษย์ที่อัศจรรย์เหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหามหาของเรานบนโลกใบนี้ได้ ไม่สามารถทำให้โลกสงบสุขได้! ทำไม?

ความรุนแรง สงคราม อาชญากรรม การทุจริต ความไม่ซื่อสัตย์ และการผิดศีลธรรมล้วนถูกดำเนินในธรรมชาติของมนุษย์ แต่ธรรมชาติของมนุษย์มาจากไหน? ผู้สร้างได้ปลุกฝังมันในตัวเราตั้งแต่การสร้างหรือไม่? เราเกิดมาพร้อมกับมัน? ทำไมดั่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า "ใจหลอกหลวงเหนืออะไรทุกอย่าง? (เยเรมีย์ 17:9). พระเจ้าสร้างธรรมชาติที่ "เป็นปฏิปักษ์ [เป็นศัตรู] ต่อพระเจ้า" หรือไม่? (โรม 8:7)

คำตอบต้องการความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ ซึ่งเข้าถึงได้โดยการเปิดเผยเท่านั้น ทำไมพลังจิตอันวิเศษนี้ทำงานชั่วมากมาย?

อัลลอฮ์ผู้เปี่ยมด้วยความรัก เมตตา ผู้ทรงฤทธานุภาพ ทรงจงใจทำให้เกิดภัยพิบัติแก่มนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้างมาโดยกำเนิดของความไร้สาระ ราคะ และความโลภ ด้วยใจที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้า ของการหลอกหลวง ความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยา และความเกลียดชัง?

อาศัยกับการทรงสร้าง

มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าจริงๆ แล้วมนุษย์คืออะไร มนุษย์เรามาที่นี้ได้อย่างไร ศักยภาพของมนุษย์ที่แท้จริงเรากำลังจะไปที่ไหน หรือหนทางคืออะไร

ในงานเขียนก่อนหน้านี้ ฉันได้แสดงให้เห็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าสร้างมนุษย์ เหตุใดเราจึงมาถูกสร้างบนแผ่นดินโลก จุดประสงค์ที่แท้จริงสำหรับชีวิตมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม แต่ดูเหมือนมนุษย์เราจะถูกสาปด้วยธรรมชาติที่ชั่วร้ายของมนุษย์!

ในหนังสือเล่มนี้ ฉันต้องการแสดงให้เห็นว่าอะไรคือที่มาที่แท้จริงของธรรมชาติที่ชั่วร้ายนี้ เหตุใดจิตใจของมนุษย์จึงทำงานเหมือนที่มันเป็น พระคัมภีร์เป็นแหล่งของเรา

อย่างแรกเลย มาดูกันว่าอาดัมของมนุษย์คนแรกได้เปิดเผยอะไรบ้าง และธรรมชาติของเขาในช่วงเวลาที่เขาสร้างมันขึ้นมา

คัมภีร์ไบเบิลเปิดเผยเพียงจุดสูงที่สุดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ในช่วงสองพันปีแรก บวกถึงหนึ่งในสามของเวลาทั้งหมดตั้งแต่การสร้างมนุษย์จนถึงปัจจุบัน!

มีเพียงสิบเอ็ดบทเท่านั้นที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น

เรื่องราวของคู่รักคู่แรกที่สร้างขึ้นเป็นเพียงบทสรุปที่สั้นที่สุด

มนุษย์กลุ่มแรกเป็นการสร้างสรรค์ครั้งสุดท้ายในวันที่หกของสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า "สัปดาห์แห่งการทรงสร้าง" ซึ่งบันทึกไว้ในปฐมกาล

พระเจ้าได้ทรงสร้างชีวิตพืช ในวันที่สามของสัปดาห์นั้น ชีวิตสัตว์ ในวันที่ห้าและหก แต่ทุกคนมีการสืบพันธุ์ "ตามชนิดของมันเอง" วัวที่สืบพันธุ์ตามชนิดโค (ข้อ 25) สิงโตตามชนิดสิงโต ม้าตามชนิดม้า เป็นต้น

พระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างเรา"

กล่าวอีกนัยหนึ่ง "ให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบพระเจ้า!" พระเจ้ากำลังแพร่พันธุ์พระองค์เองจริงๆ!

และสังเกตว่า ชื่อพระเจ้า ชื่อภาษาฮีบรูที่เขียนไว้ในปฐมกาล 1 คือเอโลฮิม เป็นคำนามพหูพจน์ เช่น ครอบครัว กลุ่ม คริสตจักร เป็นครอบครัวเดียวที่ประกอบด้วยคนมากกว่าหนึ่งคน มันเหมือนหนึ่งทีมหนึ่งคริสตจักร แต่แต่ละแห่งประกอบด้วยหลายคน

พระเจ้าที่พระเยซูทรงอธิษฐานถึงคือพระบิดาของครอบครัวที่เป็นพระเจ้า พระเจ้าเป็นครอบครัวเดียวกัน พระเจ้าเดียว

“ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเขา ชายและหญิงพระองค์ทรงสร้างพวกเขา” ทำไม?

เพราะการสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นการสืบพันธุ์ของพระเจ้าเอง

และการสืบพันธุ์ทางกายภาพต้องการทั้งชายและหญิง

แต่ดำเนินการต่อ: "และพระเจ้าอวยพรพวกเขา "

พระองค์ทรงอวยพรพวกเขาโดยการสร้างธรรมชาติบาปที่ชั่วร้ายในตัวพวกเขาหรือไม่ไม่สามารถอยู่ภายใต้วิถีชีวิตที่ถูกต้องของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่? แต่จงกล่าวต่อไปว่า "... และพระเจ้าตรัสกับเขาทั้งหลายว่า จงมีลูกคดทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน" (ปฐมกาล 1:28)

“และพระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และดูเถิด เป็นสิ่งที่ดีมาก” (ข้อ 31)
หากมนุษย์กลุ่มแรก - ตามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขา - ดีมาก
มันจะรวมถึงธรรมชาติที่เป็นศัตรูและชั่วร้ายที่เลวร้ายมากหรือไม่?

ควรให้ผู้อ่านทุกคนได้คิด!

ไม่มีการกบฏ

บัดนี้ บันทึกการทรงสร้างมนุษย์กลุ่มแรกเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของอาดัม ณ เวลาที่เขาสร้างไว้?
ฉันพูดซ้ำ: เฉพาะจุดสูงสุดที่สั้นที่สุดเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้ที่นี่
สิ่งเล็กน้อยที่เปิดเผยทำให้เราารู้สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้จริงๆ

นี่คือ:

"และพระเจ้าได้สร้างสัตว์ในทุ่งและนกในอากาศจากพื้นดินและนำพวกเขามาหาอาดัมเพื่อดูว่าเขาจะเรียกพวก
เขาว่า ... " (ปฐมกาล 2:19)

ในบทสรุปที่สั้นที่สุด เราอาจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องราวสั้นๆ
นี้เผยให้เห็นลักษณะการกบฏและไม่เชื่อฟังในอาดัม
หรือเรื่องการปฏิบัติตามและการเชื่อฟังอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไม่มีการกบฏอย่างแน่นอนระบุไว้ที่นี่ ในทางกลับกัน เราพบคำตอบที่อาดัมตั้งชื่อให้กับสัตว์ทุกตัว
นกในอากาศ และสัตว์ทุกตัวในทุ่ง

เหตุการณ์นี้เผยให้เห็นเจตคติและธรรมชาติของอาดัมในขณะที่เขาถูกสร้างขึ้น ก่อนที่ซาตานจะล่อใจเขา
(ซึ่งบันทึกไว้ในบทที่ 3) สังเกตให้ดี

ไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องราวของเหตุการณ์ก่อนการทดลองนี้ที่บ่งชี้ในอาดัมว่ามีเจตคติหรือธรรมชาติที่ชั่วร้าย
ายเป็นปฏิบัติ เป็นกบฏ หรือเป็นกบฏ

ไม่ได้สะท้อนถึงจิตใจที่ลอกกลวงเหนือสิ่งอื่นใดและชั่วร้ายอย่างสุดขีด

ดังที่พรรณนาถึงธรรมชาติของมนุษย์ (เยเรมีย์ 17:9) หรือความคิดฝ้ายเนื้อหนังที่เป็นปฏิบัติ (ศัตรู)
ต่อพระเจ้าและ "ไม่อยู่ภายใต้กฎแห่ง พระเจ้าก็ไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้" (โรม 8:7)

ในทางกลับกัน มันเผยให้เห็นธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าหรือไม่
อาดัมยังไม่ได้เผชิญหน้ากับซาตาน ไม่เชื่อฟัง หรือเขาไม่ได้รับ "ต้นไม้แห่งชีวิต"
เพื่อรับความรักและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
ซึ่งจะได้ถ่ายทอดธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ (2 เปโตร 1:4) .

ดังนั้น ก่อนการล่อลวงจากซาตาน

เรามีเพียงการเปิดเผยว่าธรรมชาติของอาดัมตามที่พระเจ้าสร้างมันขึ้นมานั้นไม่ได้ชั่วร้าย เป็นศัตรู และโหดร้าย อาจมีธรรมชาติทางร่างกายและจิตใจของการถนอมรักษาตนเองและเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ชั่วร้ายของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าสร้างอาดัมและเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อจุดประสงค์ เราต้องคิดให้ชัดเจน ณ จุดนี้ จุดประสงค์นั้นคืออะไร

กษัตริย์ที่สูญหาย

ทูตสวรรค์ได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก่อนการสร้างมนุษย์ (2 เปโตร 2:4-6) ทูตสวรรค์เหล่านี้ได้ทำบาป พระเจ้าได้ทรงตั้งกษัตริย์ไว้เหนือพวกเขา - ลูซิเฟอร์ หัวหน้าทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ - เพื่อปกครองพวกเขาด้วยรัฐบาลของพระเจ้า (อิสยาห์ 14:12-15; เอเสเคียล 28:11-17)

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ ลูซิเฟอร์ เป็นผู้สูงสุดในความสมบูรณ์แบบที่สร้างขึ้น (เอเสเคียล 28:12,15) แต่โปรดจำไว้ว่า ลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในทันทีโดยคำสั่ง จะต้องได้รับการพัฒนาในหน่วยงานที่เป็นอิสระผ่านกระบวนการที่คนเรารู้จักวิธีที่ถูกต้องจากสิ่งที่ผิด เพื่อเลือกสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธสิ่งที่ผิดแม้จะขัดกับความต้องการของตนเอง

ลูซิเฟอร์ผู้ยิ่งใหญ่และเหล่าทูตสวรรค์ที่ติดตามพระองค์ (ดูเหมือนหนึ่งในสามของทูตสวรรค์ทั้งหมด) เดิมถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยวิญญาณและเป็นอมตะ แต่เพื่อให้พวกเขามีบุคลิกภาพและความเป็นปัจเจกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระ จำเป็นที่พวกเขาจะได้รับความรู้ ความคิด การให้เหตุผล และการตัดสินใจและทางเลือกของตนเอง

ทูตสวรรค์เหล่านี้ติดตามกษัตริย์ลูซิเฟอร์ในการตัดสินใจที่จะหันหลังกลับและกบฏต่อรัฐบาลของพระเจ้า วิถีชีวิตของพระเจ้า นั่นคือวิถีแห่งความรัก ความหวังโยในความดีของผู้อื่น วิถีแห่งความถ่อมตน การเชื่อฟังและรักผู้สร้างของพวกเขา การให้ การรับใช้ การร่วมมือ และการแบ่งปัน พวกเขาหันไปทางของอนิจจัง ราคะ และความโลภ ของการกบฏ ความริษยา การแข่งขัน การวิวาทและความรุนแรง ของความขุ่นเคือง ความขมขื่นและการทำลายล้าง เห็นได้ชัดว่าอีกสองในสามของทูตสวรรค์และเทวดายังคงศักดิ์สิทธิ์ ภาควิ และเชื่อฟังรัฐบาลของพระเจ้า

จุดประสงค์ของพระเจ้า

แต่ตอนนี้ เพื่อบรรลุพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้อยู่อาศัยในโลกนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามทั่วทั้งจักรวาลที่อาจเป็นของพวกเขาได้ พระเจ้ากำลังสร้างตัวเขาเองผ่านมนุษย์!

สุดยอดเทวทูตลูซิเฟอร์เป็นจุดสุดยอดของพลังสร้างสรรค์ของพระเจ้าในสิ่งมีชีวิต
เมื่อเขาหันไปสู่การกบฏ
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถพึ่งพาได้อย่างเต็มที่ไม่เคยเบี่ยงเบนไปจากทางของพระเจ้า
การปกครองของพระเจ้า เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทำบาป เพราะเขาจะไม่ทำ!
บัดนี้กลายเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะสืบพันธุ์ผ่านมนุษย์

ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาในมนุษย์ของอุปนิสัยที่ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมของพระเจ้า
จำเป็นสำหรับจุดประสงค์นี้ ที่มนุษย์จะประกอบด้วยเรื่องทางกายภาพ ที่เขาเลือกรัฐบาลของพระเจ้า
ปฏิเสธวิถีกบฏที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของลูซิเฟอร์ (ปัจจุบันคือซาตาน) และพยายามเอาชนะมัน
จุดประสงค์ของพระเจ้าในการให้มนุษย์อยู่บน โลกนั้นสามารถทำได้โดยมนุษย์เท่านั้นที่มาเลือกรัฐบาลของ
พระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของพระเจ้า เพื่อปฏิเสธวิถีของซาตาน โดยเด็ดขาด และเอาชนะมันได้อย่างสมบูรณ์

ดังนั้นพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์จากสสารทางกายภาพ พระเจ้าสร้างจิตใจเหมือนพระเจ้าในมนุษย์
แม้ว่าจะต้องยกว่า เพราะมันประกอบด้วยสมองทางกายภาพ เสริมพลังด้วยสติปัญญา โดยวิญญาณมนุษย์
(แก่นสาร) ในแต่ละส่วน

แม้ว่าลักษณะที่บริสุทธิ์และชอบธรรมที่จะพัฒนาภายในมนุษย์จะต้องมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง
แต่มนุษย์แต่ละคนต้องตัดสินใจด้วยตนเอง เขาต้องเลือกเองที่จะปฏิเสธวิถีทางของซาตาน
และเชื่อฟังรัฐบาลของพระเจ้า

ทางเลือกของอาดัม

อาดัมจึงถูกบังคับให้ต้องเลือก พระเจ้าตั้งใจให้โอกาสซาตานเผชิญหน้ากับอาดัมด้วยวิถีกบฏของเขา
แต่พระองค์ไม่ทรงยอมให้ซาตานไปหาอาดัมก่อน พระเจ้าเองได้สั่งสอนอาดัมในวิถีทางของพระเจ้า
วิธีการของรัฐบาลของพระเจ้าโดยอาศัยกฎแห่งพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่ลูซิเฟอร์และเหล่าทูตสวรรค์ของเขาได้รับคำสั่งสอนในแนวทางของรัฐบาลของพระเจ้าเป็นครั้
งแรก

จากนั้นพระเจ้ายกยอให้ซาตานเผชิญหน้ากับอาดัม ซาตานได้มาหาอาดัมผ่านทางภรรยาของเขา
ซาตานหลอกล่อเอาอย่างละเอียดให้ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเขา
อาดัมติดตามเธอในการเลือกกบฏและปฏิเสธการปกครองของพระเจ้าและการปกครองเหนือพวกเขา
พวกเขานำความรู้มาสู่ตนเองว่าอะไรคืออะไร ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าถูกจากผิด

จากนั้น มีบางอย่างเกิดขึ้นกับจิตใจของอาดัมและเอวา ดวงตาของทั้งสองคนก็สว่างขึ้น (ปฐมกาล 3:7)
จิตวิญญาณและเจตคติของการกบฏได้เข้ามาในความคิดของพวกเขาแล้ว ตอนนี้จิตใจ (หัวใจ)
ของพวกเขากลายเป็นคนในทางที่ผิด หลอกลวงและชั่วร้ายอย่างยิ่ง

และความชั่วร้ายในตัวพวกเขานั้นมาจากซาตาน ไม่ใช่จากพระเจ้า!
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติที่ชั่วร้ายนี้

แต่วันนี้มนุษยชาติมีทัศนคติที่ชั่วร้ายที่เราเรียกว่า "ธรรมชาติของมนุษย์" ได้อย่างไร?
ลูกหลานของอาดัมและเอวาได้รับมรดกจากพวกเขาหรือไม่? หรือถูกถ่ายทอดโดยกรรมพันธุ์?

ผมขอยกตัวอย่างของกรรมพันธุ์ พระเจ้าให้อาดัมนอนและถอดกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งออก
ซึ่งพระองค์ทรงสร้างเอวา
มนุษย์ทุกคนในทุกวันนี้พบว่าตัวเองซี่โครงสันเพียงซี่เดียวตามกรรมพันธุ์หรือไม่? แน่แน่นอนไม่
ลักษณะที่ได้มาจะไม่ถูกถ่ายทอดโดยกรรมพันธุ์

ธรรมชาติชั่วร้ายโดยกรรมพันธุ์?

อาดัมและเอวาเลือกและรับ "ธรรมชาติ" หรือเจตคติของบาปจากซาตาน ไม่ได้สืบทอดมาจากกรรมพันธุ์
พระเยซูคริสต์ทรงเรียกบุตรชายคนที่สองว่า "อาเบลผู้ชอบธรรม"

แล้วมนุษย์เราถึงมีทัศนคติที่ชั่วร้าย (โดยทั่วไป) ที่เราเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันได้อย่างไร?

มีการอธิบายบางส่วนในจดหมายฉบับที่สองของอัครสาวกเปาโลถึงคริสตจักร โครินเทียน
เขากล่าวว่าเขาปรารถนาที่จะนำเสนอคริสตจักรนั้น "ในฐานะที่เป็นพรหมจารีที่บริสุทธิ์สำหรับพระคริสต์
แต่ฉันเกรงว่าไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่งูล่อลวงเอวาผ่านความละเอียดอ่อนของเขา
ดังนั้นจิตใจของคุณควรระวังภัยจากความเรียบง่ายที่อยู่ในพระคริสต์" (2 โครินธ์ . 11:2-3).

ซาตานยังอยู่เมื่อเปาโลเขียน (เหตุผลมีอธิบายไว้ที่อื่น)
ผู้คนในเมืองโครินธ์ไม่ได้รับธรรมชาติที่ชั่วร้ายนี้โดยกรรมพันธุ์ ตรงกันข้าม
อัครสาวกกลัวว่าจะไม่ให้พวกเขา (ในสมัยพันธสัญญาใหม่นี้)
ถูกหลอกให้มีทัศนคติที่ชั่วร้ายในลักษณะเดียวกับอีฟมารดาตั้งเดิม โดยซาตานโดยตรง

เอวาไม่มีความคิดที่ชั่วร้ายก่อนที่ซาตานจะเข้ามาเผชิญหน้ากับเธอ
แต่ซาตานได้หลอกเอวาด้วยความเฉลียวฉลาด ลูก ๆ ของเอวาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความชั่วร้ายนี้
คนของคริสตจักร โครินเทียนก็เช่นกัน แต่เปาโลกลัวเกรงว่าซาตานจะยังคงอยู่รอบ ๆ ประมาณ 4,000 ปี
บิดเบือนจิตใจชาวโครินธ์โดยตรง เหมือนที่เคยทำกับเอวา

ซาตานยังคงอยู่รอบ ๆ เมื่อพระคริสต์ประสูติ
เขาพยายามทำลายพระกุมารของพระคริสต์โดยให้พระองค์สังหาร ซาตานยังอยู่แถวๆ
นี่เมื่อพระเยซูอายุสามสิบปีและรับบัพติศมา และเขาพยายามทำลายพระเยซูฝ่ายวิญญาณในการทดลอง
เมื่อซาตานทำลายอาดัม (ฝ่ายวิญญาณ) เขาพยายามทำลาย "อาดัมคนที่สอง" ซาตานยังอยู่แถวๆ วันนี้!

แต่ซาตานเจ้าเล่ห์ได้ประสบความสำเร็จในการหลอกเอาจิตใจที่ดีที่สุดหลายคนให้เชื่อว่าเขาเป็นตำนานที่ไม่มีอยู่จริง จิตใจที่ดีที่สุด ถูกหลอกโดยไม่สงสัย (วิวรณ์ 12:9)

เรื่องจริงที่คุณผู้อ่านต้องรู้!

ความยาวคลื่นของซาตาน

ถึงคริสตจักรที่เมืองเอฟเซส พระเจ้าตรัสผ่านอัครสาวกเปาโล (เอฟเซส 2:1-2): "และคุณ [ใคร] ... ในอดีต ... เดินตามวิถีของโลกนี้ตามเจ้าชายแห่ง พลังแห่งอากาศ วิญญาณที่ตอนนี้ทำงานในบุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง ..."

ซาตานอยู่ที่นี้เรียกว่า "เจ้าชายแห่งพลังแห่งอากาศ!" มันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเมื่อ 60 ปีที่แล้ว มันไม่รู้ว่าการสื่อสารด้วยเสียงและภาพสามารถถ่ายทอดผ่านอากาศในพื้นที่ได้อย่างไร

ข้าพเจ้าได้เน้นย้ำในประเด็นที่ว่าซาตาน ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ ลูซิเฟอร์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์และทรงพลังที่สุดที่พระเจ้าสามารถสร้างได้ในฐานะบุคคล เขาสมบูรณ์แบบเหมือนที่ถูกสร้างขึ้นในตอนแรก แต่เขาประกอบด้วยวิญญาณ และด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์

สิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังนี้ถึงแม้จะชั่วร้าย แต่ก็มีความตั้งใจที่จะเติมอากาศรอบโลกนี้อย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในขณะที่อ่านคำเหล่านี้ มีโอกาสที่เสียงและดนตรีอาจอยู่ในอากาศรอบตัวคุณ วิทยุหรือโทรทัศน์ที่ปรับความยาวคลื่นให้เหมาะสมจะทำให้คุณได้ยิน

วิญญาณในมนุษย์ทุกคนจะปรับตามความยาวคลื่นของซาตาน โดยอัตโนมัติ คุณไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้ ออกอากาศทางคำพูดหรือทางเสียง ไม่ว่าจะเป็นคนตรีหรืออย่างอื่น เขาออกอากาศในทัศนคติ เขาถ่ายทอดในทัศนคติของตนเองเป็นศูนย์กลาง ค้นหา ความ โลก ความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยา การแข่งขัน การทะเลาะวิวาท ความขมขื่น และความเกลียดชัง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง ความหลงกลวง ความชั่วร้าย การกบฏ ฯลฯ ที่เราเรียกว่า "ธรรมชาติของมนุษย์" นั้นแท้จริงแล้วคือธรรมชาติของซาตาน มันคือทัศนคติของซาตาน และการถ่ายทอดมัน เติมอากาศเข้าไปด้วยมัน แท้จริงแล้วซาตานกำลังทำงานอยู่ในโลก ทั่วโลกไม่สงสัยในทุกวันนี้! นั่นคือวิธีที่ซาตานหลอกหลวงคนทั้งโลกในทุกวันนี้ (วิวรณ์ 12:9; 20:3) เมื่อไม่มีใครมองเห็นซาตานได้

เจ้าชายแห่งพลังแห่งอากาศ - เทพเจ้าแห่งโลกนี้ - เป็นแหล่งที่แท้จริงของสิ่งที่เราเรียกว่า "ธรรมชาติของมนุษย์"!

นี่คือสาเหตุที่แท้จริงของความชั่วร้ายทั้งหมดในโลก!

แต่ดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจมัน และด้วยเหตุนี้โลกจึงไม่ทำอะไรกับมันเลย เว้นแต่จะทำตามนั้น โทษธรรมชาติของมนุษย์และสมมุติว่าพระเจ้าคือผู้สร้างเราด้วยธรรมชาติที่ชั่วร้าย แท้จริงแล้ว มันเป็นธรรมชาติของซาตาน

การสื่อสารด้วยจิตวิญญาณ

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะถูกโน้มน้าว ชักจูง และผลักดันในทางที่ผิดของซาตานได้อย่างไร โดยการแพร่ภาพของมันผ่านอากาศ เมื่อพระเจ้าต้องการทำให้ชาวยิวที่ตกเป็นเชลยในบาบิโลน โบราณกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสร้างพระวิหารแห่งที่สอง พระองค์ทรงนึกถึงไซรัส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จักรวรรดิเปอร์เซียได้เข้ายึดครองการปกครองของจักรวรรดิจากบาบิโลน ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายว่าพระเจ้ากระตุ้นไซรัสให้ทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไร

“ในปีแรกแห่งรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ... พระเจ้าปลุกเร้าจิตวิญญาณของกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ทรงประกาศไปทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ ...” (เอซรา 1:1) กองทหารของชาวยิว กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

พระเจ้าไม่ได้ตรัสกับไซรัสด้วยคำพูดหรือการสื่อสารโดยตรง อย่างไรก็ตามที่พระองค์ตรัสกับโมเสสและผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าเข้าถึงไซรัสด้วยจิตวิญญาณของไซรัส พระเจ้าปลุกเร้าจิตวิญญาณของเขา ทำให้เขาต้องการทำ พระเจ้าทำให้กษัตริย์ไซรัสรู้ว่าการออกประกาศนี้ พระองค์ทรงทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

โดยใช้หลักการเดียวกันนี้ ซาตาน เจ้าชายแห่งพลังแห่งอากาศ ปลุกเร้าวิญญาณของมนุษย์ นิดเจตคติ อารมณ์ และแรงกระตุ้นของความเห็นแก่ตัว ความไร้สาระ ราคะ และความโลภ ทศนคติของความขุ่นเคืองต่ออำนาจ ความริษยาและความริษยา ของการแข่งขันและการวิวาท ความขุ่นเคืองและความขมขื่น ความรุนแรง การฆาตกรรม และสงคราม ผู้คนไม่รู้จักที่มาของทัศนคติ ความรู้สึก แรงจูงใจ และแรงกระตุ้นเหล่านี้ อย่างที่ฉันพูดไป พวกเขาไม่เห็นซาตานที่มองไม่เห็น พวกเขาไม่ได้ยินเสียงที่ได้ยิน พวกเขาไม่รู้ว่าจะเจตคติมาจากซาตาน (วิวรณ์ 12:9) แต่พวกเขาสัมผัสได้ถึงเจตคติ แรงกระตุ้น และความปรารถนาเช่นนั้น นั่นคือวิธีที่ซาตานหลอกลวงคนทั้งโลก

ทัศนคติที่เน้นตนเองเป็นหลัก

ผู้คนจะรู้สึกหุนหันและไม่เข้าใจว่าทำไม แต่ผู้ที่ไม่ทราบถึงปรากฏการณ์นี้ด้วยทัศนคติที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนี้ถูกถ่ายทอดและแทรกซึมเข้าไปในจิตใจที่ไม่สงสัยตั้งแต่ยังเด็ก ให้ชิมไขมันให้มากหรือน้อย จนกว่าจะกลายเป็นทัศนคติปกติของพวกเขา มันจะกลายเป็นนิสัย แน่แน่นอนว่ามันไม่ได้แสดงผลในระดับเดียวกันในทุกความคิด

คนคนหนึ่งจะกลายเป็นคนชั่วมากกว่าอีกคนหนึ่ง แต่แนวโน้มตามธรรมชาติอยู่ที่นั่น
พวกมันมาอย่างเป็นธรรมชาติ มันกลายเป็นธรรมชาติของพวกเขา และเราเรียกมันว่า "ธรรมชาติของมนุษย์"

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของซาตานที่บอบบางเพียงใด!
จิตใจของมนุษย์ที่ฉลาดและปราดเปรียวที่สุดถูกหลอกโดยมัน ดังนั้น
ซาตานทั้งโลกจึงมีอิทธิพลต่อสิ่งที่ข้าพเจ้ามักเรียกง่ายๆ ว่า "ได้รับ" วิถีชีวิต
วิถีที่กลายเป็นนิสัยและเป็นธรรมชาติ ซึ่งเราเรียกว่า "ธรรมชาติของมนุษย์"

ไม่กี่คนที่รู้ว่าพระกัมภีร์ไบเบิลมีข้อความที่ตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธสัญญาใหม่
เตือนเราเกี่ยวกับซาตานและความละเอียดอ่อนของเขา แต่ก่อนอื่น ก่อนที่ฉันจะพาคุณไปมากกว่านี้
ให้เราไปต่อในเอเฟซัสบทที่ 2 กันก่อน

ในบทที่ 1 ของจดหมายฉบับนี้ที่ส่งถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
อัครสาวกเปาโลกล่าวขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงอวยพร "เรา"
(ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในเมืองเอเฟซัสและเปาโล คริสเตียนทุกคน)
ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างภายในขอบเขตสวรรค์ พระเจ้าได้เลือกเราก่อนที่เราจะเกิด
ก่อนการวางรากฐานของโลก ถูกกำหนดให้ถูกกำหนดให้เป็นนักเรียนฝ่ายวิญญาณ
พระเจ้าประทานพระคุณของพระองค์อย่างสิ้นเหลือแก่เรา เขาแสดงให้เห็นว่าเราถูกเรียกในเวลา
"ยุคคริสตจักร" ในพันธสัญญาใหม่นี้ - เป็นคนแรกที่ได้รับเรียกสู่พระคุณอันรุ่งโรจน์นี้
(แน่นอน! ไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าพยายามจะกอบกู้โลก แต่เฉพาะผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็น เรียกว่าตอนนี้)
เปาโลเคยได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาและไม่เคยหยุดที่จะขอบคุณสำหรับศรัทธา
เขาอธิษฐานขอให้ดวงตาของพวกเขาเปิดออกอย่างเต็มที่ต่อศักยภาพของมนุษย์ที่น่าเกรงขาม
ความยิ่งใหญ่สูงสุดของมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา

ฉันขอแนะนำให้ผู้อ่านอ่านบทแรกนี้อย่างละเอียดในการแปลมอฟเฟตต์อย่างถี่ถ้วน
ตามที่แปลโดยมอฟเฟตต์ ฉันคิดว่าวรรณกรรมชิ้นนี้เป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่สวยงาม ยกระดับจิตใจ
และสร้างแรงบันดาลใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยอ่านมา

พลังแห่งอากาศ

ประเด็นสำคัญของบทที่ 2: คุณคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสตายฝ่ายวิญญาณแล้ว
แต่พระคริสต์ได้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับคุณ ตอนนี้คุณมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ
ในอดีตท่านดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้ (ทางที่ตนเองเป็นศูนย์กลาง)
ตามพระราชดำริของอำนาจแห่งอากาศ ใน 2 โครินธ์ 4:4 ซาตานถูกเรียกว่าพระเจ้าของโลกนี้

ซึ่งทำให้จิตใจของผู้ที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และความจริงของพระองค์มีคบอด
ไม่ใช่ว่าพวกเขาสืบทอดความมีคบอดทางวิญญาณนี้ แต่ซาตานทำให้คนรุ่นนั้นตบอดโดยตรง

แต่ที่นี้ในเอเฟซัส 2 ซาตานถูกเรียกว่าเจ้าชายแห่งพลังแห่งอากาศ! สังเกตคำว่าพลัง พลังของอากาศ
จากนั้นจึงเรียกเขาว่าพระวิญญาณซึ่งขณะนี้ เวลาที่พวกเขามีชีวิตอยู่
กำลังทำงานอยู่ในบรรดาของโลกที่ไม่เชื่อฟัง นั่นคือ โลกโดยทั่วไป
การแปลของฟิลลิปส์ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่แปลดังนี้: "คุณ [จากนั้น]
ล่องลอยไปตามกระแสความคิดในการดำรงชีวิตของโลกนี้ และเชื่อฟังผู้ปกครองที่มองไม่เห็น
[ซึ่งยังคงดำเนินอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อความจริงของพระเจ้า]"

สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าซาตานเป็นผู้ที่มองไม่เห็นผู้ซึ่งไม่รับรู้โดยผู้คน
กำลังโน้มน้าวจิตใจของพวกเขา นำพวกเขาในทางที่ฉันเรียกว่า "ได้รับ"

การแปลของ ฟิลลิปส์ ดำเนินต่อไป (ข้อ 3): "เราทุกคนเคยใช้ชีวิตแบบนั้นในอดีต
และติดตามแรงกระตุ้นและจินตนาการของธรรมชาติที่ชั่วร้ายของเรา ... เหมือนคนอื่นๆ "ธรรมชาติ"
นี้ได้มาจากซาตาน ไม่ได้สืบทอดมาจากพ่อแม่ของเรา พระเจ้าไม่ได้สร้างในตัวเรา
สิ่งที่กลายเป็นนิสัยและด้วยเหตุนี้ธรรมชาติจึงกลายเป็นธรรมชาติในตัวเรา

ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่กรรมพันธุ์ แต่เป็นลักษณะที่ได้มา ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สร้าง "ธรรมชาติ"
นี้เป็นซาตาน ไม่ใช่พระเจ้า คำต่อไปในการแปลของฟิลลิปส์คือ:

"อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าโดยธรรมชาติ"

มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่พระพิโรธของพระเจ้าจะอยู่กับเราเพราะสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเรา

อาดัมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วย "ธรรมชาติที่ชั่วร้าย" นี้ อาดัมได้มาจากซาตาน ลูซิเฟอร์ (ซาตาน)

ถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบ เขาได้มาโดยการใส่เหตุผลเท็จ

ชาวเอเฟซัสเหล่านี้ในรุ่นของพวกเขาได้มาจากซาตาน แต่บัดนี้ ในพระคริสต์ โดยพระคุณของพระองค์

พระคริสต์ได้ประทานชีวิตแก่พวกเขา ผู้ซึ่งตายฝ่ายวิญญาณเพราะเหตุนี้ที่ได้มาซึ่งธรรมชาติที่ชั่วร้าย

ผลกระทบต่อคริสเตียนที่กลับใจใหม่

แต่แล้วคริสเตียนที่กลับใจใหม่ล่ะ? วิญญาณของเขาเหมือนกับคนอื่นๆ ที่ปรับความยาวคลื่นของซาตาน

แนวโน้มเดียวกันนี้ ราวกับว่าธรรมชาติชั่วนี้มีอยู่ในตัวเขาตั้งแต่แรกเกิด ซาตานได้ฉีดยาตั้งแต่ยังเด็ก

แต่คริสเตียนที่กลับใจจากเจตคติและวิธีนั้น เขาได้ปฏิเสธมัน เขาได้หันจากมัน

เขาได้ยอมรับและหันไปใช้ทัศนคติของพระเจ้า ทางของรัฐบาลของพระเจ้า!

ข้อความในเอเฟซัส 2 อธิบายไว้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนในโลกนี้ตายฝ่ายวิญญาณ

พวกเขาได้ไปพร้อมกับส่วนที่เหลือของโลกในทางที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

ขณะที่การแปลของฟิลลิปส์แปล พวกเขาได้ "ล่องลอยไปตามกระแสของวิถีชีวิตของโลกนี้" พวกเขาได้ "เชื่อฟังผู้ปกครองที่มองไม่เห็น [ซึ่งยังคงดำเนินอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อความจริงของพระเจ้า]"

ฉันได้ยกมาจากการแปลของ ฟิลลิปส์ไม่ใช่เพราะเป็นการแปลที่ถูกต้องหรือเชื่อถือได้มากกว่า แต่เพราะมันทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นในข้อนี้ โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อกับความยาวคลื่นของชาตान
แนวโน้มที่จะพุ่งเคื่องต่อความผิดที่แท้จริงหรือเพื่อฝันหรือความอยุติธรรมจากผู้อื่น
แนวโน้มที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดจากผู้อื่น อาจยังคงเป็นสิ่งล่อใจ
นี่คือสิ่งที่คริสเตียนที่กลับใจใหม่ต้องพยายามเอาชนะ!

เมื่อพระเยซูตรัสถึงการเอาชนะ พระองค์ตรัสถึงการเอาชนะเจตคติและวิถีของชาตान
ซึ่งขัดกับแนวทางของพระเจ้า

คริสเตียนต้องเติบโตในพระคุณและในความรู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์
ดังที่ปีเตอร์ได้รับการคลุใจให้เขียนเป็นนักศึกษาฝ่ายวิญญาณ

เราอ่านในยากอบ 4: "จงยอมจำนนต่อพระเจ้า ต่อต้านมารแล้วเขาจะหนีไปจากคุณ"
นี่กำลังพูดถึงการต่อต้านความคิด ทศนคติ แนวโน้ม
และวิถีที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเหล่านี้ซึ่งชาตानฉีดเข้าไปในเราตั้งแต่วัยเด็ก
และแพร่ภาพและฉีดเข้าไปในจิตใจที่ไม่สงสัยผ่านวิญญาณในมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครถูกผลักดันให้ตอบสนองและเชื่อฟังแรงกระตุ้นเหล่านี้ที่ชาตานถ่ายทอดออกมา
ชาตานไม่มีอำนาจบังคับใครให้คิดหรือทำผิด
แต่ผู้ไม่สงสัยจะทำโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตนอย่างเต็มที่ พวกเขาล่องลอยไป

ความชั่วร้ายที่ธรรมชาติได้มา

ข้อความใน 2 โครินธ์ 4:4

เพิ่มความกระจ่างให้กับวิธานิพนธ์ทั้งหมดที่ว่าธรรมชาติฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้ายในมนุษย์ได้รับมาจากชาตาน
เป็นรายบุคคล

ก่อนที่ฉันจะคุ้นเคยกับวิทยู ฉันไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าชาตานใส่ทศนคติที่ชั่วร้ายนี้ลงในมนุษย์อย่างไร
เขาเป็นวิญญาณที่ทรงพลัง ทรงประทับบนบัลลังก์เป็นกษัตริย์เหนือแผ่นดิน
ตัวเขาเองด้วยกระบวนการให้เหตุผลของเขาเอง ได้มาซึ่งธรรมชาติที่ชั่วร้ายนี้
พระเจ้าไม่ได้สร้างมันขึ้นมาในตัวเขา (เอเสเคียล 28:15)

แม้ว่าตอนนี้จะขาดคุณสมบัติในการบริหารรัฐบาลของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

แต่เขาต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าผู้สืบทอดของเขาจะมีคุณสมบัติและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

มีเหตุผลที่ทำให้พระคริสต์ยังไม่มาเข้าครอบครองตำแหน่งนั้น กำจัดชาตาน และฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้า

ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมีคุณสมบัติที่จะฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าและปกครองทุกประเทศ พระองค์ต้องทนต่อการล่อลวงที่ร้ายแรงที่สุดของซาตาน คุณจะอ่านการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทที่ 4 ของเมทิว พระเยซูต้อง ในเนื้อหานี้มนุษย์ ปฏิเสธวิถีของซาตาน และสอนและพิสูจน์ว่าเชื้อเพลิงรัฐบาลของพระเจ้า เพื่อที่พระองค์จะสามารถฟื้นฟูมันบนแผ่นดินโลก!

หลังจากนั้นทันที - หลังจากที่พระคริสต์ทรงมีคุณสมบัติที่จะนำรัฐบาลของพระเจ้ากลับคืนสู่แผ่นดินโลก ที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในกาลิลี ประกาศข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าและตรัสว่า "เวลานั้นมาถึงแล้ว" (มาระโก 1:1,14-15).

ไม่เคยสำเร็จจนกระทั่งการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงต่อต้านซาตาน พิชิตเขา และสำแดงความเชี่ยวชาญของพระองค์เหนือเขา

ตอนนี้ให้สังเกตสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน:

ฉันได้พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่ไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าพยายามจะเปลี่ยนโลกทั้งใบ ตอนนี้เขากำลังเรียกเปรียบเทียบกับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทำไม? ทำไมพระเจ้าไม่เรียกทุกคนบนโลกตอนนี้?

พวกเราเรียกว่าตอนนี้ได้รับข้อตกลงพิเศษจริงหรือไม่?

ลองคิดดู: ตอนนี้เราถูกเรียกแล้ว ต้องต่อต้านซาตาน ผู้จะดึงเอาการหยุดทั้งหมดออกเพื่อโจมตีและทำลายพวกเราที่เรียกเดี๋ยวนี้!

คนอื่นๆ ต่างก็ล่องลอยไปตามทางของซาตานอยู่ดี แน่แน่นอนว่าเขาออกอากาศเพื่อโน้มน้าวทุกคนให้หันไปทางที่ตนเองเป็นศูนย์กลาง ตรงกันข้ามกับวิถีของพระเจ้า แต่เขามีโลกทั้งใบแล้วไปตามทางของเขา แต่พวกเราที่หันจากทางของเขากำลังต่อสู้เพื่อเอาชนะทางของเขา และหันไปทางทางของพระเจ้า ทางการปกครองของพระเจ้า เป็นคนที่ซาตานเกลียดชัง เขาพยายามที่จะทำลายเราเป็นพิเศษ! หากปราศจากการปกป้องและการควบคุมจากพระเจ้าเหนือซาตาน เราก็ไม่สามารถทำได้!

เราต้องต้านทานซาตาน

แม้แต่ในหมู่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่อ้างว่าเป็นคริสเตียน ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นสูงสุดที่จะต้องมีส่วนร่วมและตระหนักอยู่เสมอถึงความพยายามของซาตานที่จะมายังสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้หันจากทางของซาตานและมาสู่แนวทางการปกครองของพระเจ้าแล้ว

มีเพียงไม่กี่คนที่เอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่ชาวเอเฟซัสผ่านทางเปาโล โดยผ่านทางเปาโลว่า “ในที่สุดพี่น้องของข้าพเจ้า จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชของพระองค์

จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะสามารถยืนหยัดได้ ต่อสู้กับอุบายของมาร เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ต่อสู้กับอำนาจ ผู้ปกครองความมืดของโลกนี้ ต่อสู้กับความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณ [วิญญาณชั่ว] ในที่ราบสูง" (เอเฟซัส 6:10 - 12)

มีเหตุผลที่พระเจ้ายอมให้ผู้ที่ถูกกำหนดไว้แล้วให้ถูกเรียกในเวลานี้เพื่อต่อต้านซาตานและการกบฏของเขาต่อรัฐบาลของพระเจ้า

จำเป็นเพื่อให้เรามีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ปกครอง (ภายใต้พระคริสต์) ในอาณาจักรของพระเจ้า ที่เราไม่เพียงปฏิเสธวิถีที่ผิดของซาตาน แต่พยายามต่อต้านมันจนกว่าเราจะเอาชนะมัน โดยอาศัยพระเจ้าตลอดเวลาเพื่ออำนาจที่จะ ทำเช่นนั้น

ในขณะที่เราตั้งแต่วัยเด็กที่โตขึ้น ได้รับธรรมชาติของซาตาน ดังนั้นผ่านการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการคืนรนเพื่อเอาชนะ เรากำจัดมันเอง เราได้รับธรรมชาติของพระเจ้าแทน เปโตรเขียนว่าเรากลายเป็น "ผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์" (2 เปโตร 1:4) เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมันอย่างแน่นอน

ดังนั้น ลูซิเฟอร์จึงได้มาซึ่งธรรมชาติของซาตานด้วยเหตุผลและการเลือกของเขาเอง มนุษย์ได้รับธรรมชาติของซาตานมาตั้งแต่เด็กและเรียกมันว่า "ธรรมชาติของมนุษย์" แต่คริสเตียนที่กลับใจใหม่ ปฏิเสธวิถีของซาตานและเอาชนะมัน หันไปทางทางของพระเจ้า กลายเป็นผู้มีส่วนร่วม กล่าวคือ ได้รับธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ แต่สำหรับจุดประสงค์ของพระเจ้า อันดับแรกเราต้องรู้และปฏิเสธแนวทางของซาตานโดยสิ้นเชิงและยอมรับการปกครองของพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าตั้งใจที่จะเรียกมนุษย์ทุกคนบนโลกให้ได้รับความรอดฝ่ายวิญญาณ ซาตานจะถูกมัดพันปี ไม่สามารถถ่ายทอดแรงกระตุ้นและเจตคติของเขาได้ โลกจะสงบสุข! ผู้ที่ถูกเรียกในตอนนั้นจะไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้

แต่ทำไม? มันต้องมีเหตุผล!

มีคุณสมบัติในการปกครอง

บัดนี้พระเยซูตรัสกับพวกเราว่า "ผู้ใดมีชัย [ซาตานและตัวมันเอง] และรักษางานของเราจนถึงที่สุด เราจะให้อำนาจเหนือบรรดาประชาชาติแก่เขา และเขาจะปกครองพวกเขาด้วย ราวเหล็ก ..." (วิวรณ์ 2:26-27)

เมื่อพระคริสต์เสด็จมาที่ภูเขามัทธา ในฐานะราชาแห่งกษัตริย์และพระเจ้าแห่งเจ้านาย พวกเราผู้ถูกเรียกในตอนนี้จะปกครองร่วมกับและอยู่ภายใต้พระองค์ ขณะที่พระองค์ฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าสู่โลกนี้

โปรดสังเกตอีกครึ่ง: "ข้าพเจ้าจะยอมให้ข้าพเจ้านั่งกับข้าพเจ้าในบัลลังก์ของข้าพเจ้ากับผู้ที่มิชัชนะ เหมือนกับข้าพเจ้าได้เอาชนะด้วย และข้าพเจ้าจะประทับอยู่กับบิดาในบัลลังก์ของพระองค์" (วิวรณ์ 3:21) บรรดาผู้ที่จะปกครองร่วมกับพระคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้า จะต้องเอาชนะ (และรวมถึงการเอาชนะซาตานด้วย) เฉกเช่นพระเยซู!

ตอนนี้สิ่งนี้ใช้ได้กับผู้ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสหลังจากพระคริสต์เสด็จมาในช่วงสหัสวรรษหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่! ข้อความอ้างอิงทั้งสองนี้ (ด้านบน)

มีอยู่ในข้อความของพระเยซูที่ส่งถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดที่ครอบคลุมอายุคริสตจักรนี้!

พวกเขาใช้ไม่ได้กับผู้ที่เรียกในภายหลัง! ใช้กับยุคชยาทราและเลาตีเซียเท่านั้นหรือไม่? ไม่

มันใช้ได้กับทุกยุคสมัยของคริสตจักร สาสน์ทั้งเจ็ดนี้นำไปใช้กับเจ็ดยุคสมัยของคริสตจักรที่ต่อเนื่องกัน แต่ยังมีผลกับทั้งคริสตจักรตลอดทุกยุคทุกสมัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง

ลักษณะเฉพาะของเมืองเอเฟซที่ถูกครอบงำในยุคแรก และชาวเลาตีเซียจะครอบงำในยุคสุดท้าย แต่คุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้พบได้ในทุกยุคทุกสมัย ข้อความเหล่านี้นำไปใช้กับคริสตจักรทั้งหมด (และฉันก็พูดและเขียนมานานกว่า 50 ปีแล้ว) แต่ลักษณะบางอย่างมีอิทธิพลเหนือในยุคต่างๆ

แต่รับประเด็นสำคัญนี้! พระเยซูต้องมีคุณสมบัติที่จะปกครอง โลก

จุดประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้าคือการฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าบน โลกและจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูต้องต้านทานและเอาชนะการล่อใจที่พิเศษมาก—ของซาตาน.

เราจะปกครองโดยไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่? แน่แน่นอน!

ผู้ที่ปกครองด้วยและภายใต้พระคริสต์เมื่อพระองค์ขึ้นรัฐบาลให้กับแผ่นดิน โลกต้องมีคุณสมบัติ ต้องเปลี่ยนจากทางของซาตานไปสู่ทางของพระเจ้า นั่นคือ รัฐบาลของพระเจ้า เราต้องถอนรากถอนโคน รากและกิ่ง พัสุนคติและวิถีของซาตาน

และอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเราต้องทำให้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหันกลับมาทางซาตานอีกครั้ง เป็นไปไม่ได้ต่อไป (1 ยอห์น 3:9)

ผู้ที่ถูกเรียกไปสู่ความรอดฝ่ายวิญญาณหลังจากพระคริสต์เสด็จมาจะไม่ต้องต่อสู้กับซาตาน

รัฐบาลของพระเจ้าได้รับการฟื้นฟู

หมายเหตุ มัทธิว 25 และวิวรณ์ 20:

ประการแรก มัทธิว 25 เริ่มต้นข้อที่ 31: "เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาในพระสิริของพระองค์ และบรรดาทูตสวรรค์ผู้บริสุทธียู่กับพระองค์

เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์"

พระคริสต์กำลังเสด็จมาในอำนาจสูงสุดและความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สร้าง!

พระองค์กำลังเสด็จมาเพื่อฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าทั่วทั้งโลก เหนือทุกประเทศ! รัฐบาลหนึ่งเดียวในโลก!
พระองค์จะทรงฟื้นฟูราชบัลลังก์ของดาวิดที่กรุงเยรูซาเล็ม

คำเนิการต่อ: "และประชาชาติทั้งหมดจะถูกรวบรวมก่อนพระองค์" (ข้อ 32)
เขากำลังจะมาปกครองโลก เพื่อฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้า! ทุกรัฐบาลก่อตั้งขึ้นด้วยกฎหมายพื้นฐาน

กฎของพระเจ้าไม่เหมือนกับกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นของรัฐบาลใด ๆ ของมนุษย์ เป็นกฎฝ่ายวิญญาณ (โรม 7:14) ไม่เหมือนกับกฎหมายของรัฐบาลที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยไม่ได้ควบคุมการกระทำเพียงอย่างเดียว แต่กำหนดทัศนคติต่อพระเจ้าและมนุษย์ที่นำไปสู่วิถีหรือการกระทำ และเป็นบทบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ (โรม 7:12) มันคือวิถีชีวิต — ทางของพระเจ้า! เมื่อผู้คนถูกปกครองด้วยทัศนคติและวิถีชีวิตแบบนี้ ก็จะเกิดความสงบสุข ความสุข ความสมบูรณ์!

แต่กฎพื้นฐานของรัฐบาลของพระเจ้านี้ก็เป็นกฎแห่งชีวิตแบบคริสเตียนด้วย บาป (ทางวิญญาณ) เป็นการล่วงละเมิดกฎนั้น (1 ยอห์น 3:4)

พระคริสต์กำลังเสด็จมาเพื่อเรียกทุกคนมาสู่ความรอดฝ่ายวิญญาณและชีวิตนิรันดร์
นั่นคือเวลาที่พระเจ้าจะทรงพยายามช่วยโลกทั้งโลกฝ่ายวิญญาณให้รอด – และไม่ถึงเวลานั้น!

ต่อไป:
"และเขาจะแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะและเขาจะตั้งแกะไว้ทางขวามือของเขา แต่ให้แพะอยู่ทางซ้าย แล้วกษัตริย์จะตรัสกับเขาทางขวาของเขา มาเถิด ท่านได้รับพรจากพระบิดาของเรา มารับอาณาจักรที่เตรียมไว้สำหรับท่านตั้งแต่สร้างโลก" (มัทธิว 25:32-34)

บรรดาประชาชาติที่อยู่ต่อหน้ากษัตริย์บนบัลลังก์ของพระองค์คือประชาชาติในโลกนี้
ผู้ที่ได้รับเรียกสู่ความรอดระหว่างยุคคริสตจักรและก่อนหน้านี้นี้ (ศาสดาพยากรณ์ ฯลฯ)
จะได้รับการฟื้นฟูพระชนม์ชีพเพื่อพบกับพระคริสต์ในอากาศ
ขณะที่พระองค์เสด็จลงมายังโลกเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา (1 เธสะโลนิกา 4:16-17)
พวกเขาจะปกครองร่วมกับพระคริสต์ ซึ่งเป็นอมตะอยู่แล้ว ประกอบด้วยวิญญาณ (วิวรณ์ 2:26-27; 3:21; 5:10) พวกเขาจะร่วมกับพระคริสต์จะประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรของพระเจ้า

รัฐบาลและราชอาณาจักร

ในที่นี้จำเป็นต้องอธิบายความแตกต่างระหว่างรัฐบาลของพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระเจ้า
รัฐบาลของพระเจ้าได้รับการสถาปนาบนแผ่นดินโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเหล่าทูตสวรรค์

แต่ราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นทั้งรัฐบาลของพระเจ้าและครอบครัวของพระเจ้า
ผู้ที่กำลังได้รับความรอดทางวิญญาณในการฟื้นคืนชีวิตจะได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
พวกเขาจะบังเกิดมาจากพระเจ้า เกิดในครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พวกเขาจะแต่งงานกับพระคริสต์

การแต่งงานฝ่ายวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะถือกำเนิดและบังเกิดเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าตลอดช่วงพันปีที่พระคริสต์เสด็จกลับมายังโลกในฐานะกษัตริย์

ตอนนี้เรามาลงถึงเหตุการณ์วาระที่ 20:

อัครสาวกยอห์นบันทึกสิ่งที่ท่านเห็นในนิมิตว่า “ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ถือถ้วยแจตุ๊กันบั้งและโซ่ใหญ่อยู่ในพระหัตถ์ และจับพญานาคซึ่งเป็นพญานาคเท่านั้น คือมารและซาตาน และมัดมันไว้พันปี” (วิวรณ์ 20:1-2)

เมื่อพระคริสต์เสด็จมาบนแผ่นดินโลกอีกครั้งด้วยฤทธิ์อำนาจและความรุ่งโรจน์อันสูงสุด พระองค์จะทรงได้รับการสวมมงกุฎหลายมงกุฎแล้ว พิธีราชาภิเษกจะเกิดขึ้นในสวรรค์ (บัลลังก์ของพระเจ้าพระบิดา) ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา

พระคริสต์จะมีคุณสมบัติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อันเคยพูดไปแล้วว่าซาตานจะต้องอยู่บนแผ่นดินโลกที่แกว่งไกวชาติต่างๆ ตามทางของเขา

จนกว่าพระคริสต์ผู้สืบทอดตำแหน่งจะมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทันทีที่พระคริสต์เสด็จกลับมา ซาตานจะถูกมัด

ต่อไป:

"และโยนเขาลงในหลุมลึกและปิดเขาและประทับตราบนเขาเพื่อที่เขาจะไม่หลอกลวงบรรดาประชาชาติอีกต่อไปจนกว่าจะครบหนึ่งพันปีและหลังจากนั้นเขาจะต้องปล่อยเวลาเล็กน้อย" (ข้อ 3)

บรรดาผู้ที่พินาศพระชนม์จะครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติร่วมกับพระคริสต์ และสันติภาพในโลกนับพันปีจะตามมา

บรรดาผู้ที่พินาศพระชนม์จะครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติร่วมกับพระคริสต์ และสันติภาพในโลกนับพันปีจะตามมา

ซาตานถูกปล่อยให้เป็นอิสระ

แต่ตอนนี้สังเกต! ข้อ 7: “และเมื่อครบกำหนดพันปี ซาตานจะถูกปลดออกจากคุกของเขา และจะออกไปลวงประชาชาติซึ่งอยู่ในสี่เหลี่ยมของแผ่นดิน ... เพื่อรวบรวมพวกเขาทำศึก: จำนวนซึ่งเป็นเหมือนเม็ดทรายในท้องทะเล” (ข้อ 7-8)

นี่คือผู้คนที่สันติภาพ! พวกเขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจากธรรมชาติของซาตานที่เราเรียกว่า "ธรรมชาติของมนุษย์" พวกเขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขในความสงบที่สมบูรณ์ ตอนนี้ซาตานออกอากาศอีกครั้ง จำไว้ว่าประเทศเหล่านี้เป็นมนุษย์ ซาตานเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสำหรับพวกเขา

แต่ให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหนือพวกเขาทันทีที่ซาตานถูกปลดปล่อยและสามารถเขย่ามนุษยชาติได้อีกครั้ง:

ข้อ 9: "และพวกเขา [ประชาชาติ]

ขึ้นไปบนแผ่นดินโลกและล้อมรอบค่ายของธรรมิกชนและเมืองอันเป็นที่รัก "ทันทีที่

"ธรรมชาติของมนุษย์" จะเข้าสู่พวกเขา!

ทันใดนั้นพวกเขาจะเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและอิจฉาวิสุทธิชนของพระเจ้า

เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความรุนแรง! แต่พระเจ้าจะไม่ยอมให้พวกเขาทำลาย พวกเขาจะได้รับแจ้ง -

ได้รับการเตือนเกี่ยวกับซาตาน "... และไฟลงมาจากพระเจ้าจากสวรรค์และเผาผลาญพวกเขา

และมารที่หลอกลวงพวกเขาถูกโยนลงในบึงไฟและกำมะถัน ...

และจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์"

คำพิพากษาบัลลังก์สีขาวอันยิ่งใหญ่

หลังจากนี้จะเกิดขึ้น "การพิพากษาบัลลังก์สีขาว" -

การฟื้นคืนชีพของมนุษยชาติทั้งหมดตั้งแต่สมัยอาดัมจนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ซึ่งไม่เคยอยู่ในการฟื้น

คืนพระชนม์ครั้งแรกหรือได้รับการเรียกจากพระเจ้า ในการพิพากษาครั้งนี้จะเป็น "หนังสือแห่งชีวิต"

ซึ่งหมายถึงหลายคนที่อาจมากที่สุด จากนั้นจะพบกับความรอดฝ่ายวิญญาณและชีวิตนิรันดร์

ในช่วงเวลาแห่งการพิพากษา ซาตานจะหายไป!

จนถึงตอนนี้ พระเจ้าได้ทรงเรียกมีน้อยมากถึงความรอดฝ่ายวิญญาณ

ตรงกันข้ามกับประเพณีและความคิดเห็นทั่วไปในโลก "คริสเตียน"!

จากอาดัมถึงโนอาห์ เรามีบันทึกของเอเบล เอโนค และโนอาห์เท่านั้น — ประมาณ 1,900 ปี!

จากโนอาห์ถึงพระคริสต์ มีอับราฮัม โลก อีสอัค ยาโคบ และโยเซฟ

ก่อนที่จะเรียกลูกหลานอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระเจ้าไม่เคยให้ความรอดทางวิญญาณ (ชีวิตนิรันดร์)

แก่ชาติอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม แต่เฉพาะผู้เผยพระวจนะและผู้ที่ได้รับเรียกให้ทำหน้าที่พิเศษเท่านั้น

จากอาดัมถึงพระคริสต์ ไม่มีใครได้รับเรียกสู่ความรอดทางวิญญาณ

ยกเว้นผู้ที่ได้รับเรียกให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ

ตั้งแต่พระคริสต์จนถึงปัจจุบัน มนุษย์เพียงเสี้ยวหนึ่งที่เท่านั้นที่ได้รับการเรียก

และพวกเขาสำหรับภารกิจพิเศษของคณะกรรมการอันยิ่งใหญ่ "ฉะนั้นพวกท่านจงไปสอน (มัทธิว 28:19)

ผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองและครู (วิวรณ์ 28:19) . 5:10) ในสหัสวรรษ

เราที่ได้รับการเรียกใน "ยุคคริสตจักร"

นี้ได้รับการเรียกให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ปกครองร่วมกับและอยู่ภายใต้พระคริสต์ในอาณาจักรของพระเจ้า

ฟื้นฟูการปกครองของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งเพื่อพัฒนาพระลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมของพระเจ้า

แต่ส่วนของเราในคณะกรรมการที่ยิ่งใหญ่คืองานมอบหมายที่พระเจ้าประทานให้เพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับรับการเป็นผู้ปกครองกับและภายใต้พระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมา และนั่นก็ใกล้จะถึงแล้ว!

เด็กกับธรรมชาติมนุษย์

คู่มือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่า "ธรรมชาติของมนุษย์" ที่ชั่วร้ายนี้ถือกำเนิดในทารกตัวน้อยที่น่ารักหรือไม่ ก่อนที่ฉันจะสรุปให้ยกข้อความสามตอนจากพระคัมภีร์ไบเบิลมาให้ฉันก่อน

“และพวกเขาพาทารก [พระเยซู] มาหาพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงแตะต้องพวกเขา พระเยซูทรงเรียกพวกเขามาหาเขาและตรัสว่า: ยอมให้เด็กเล็กๆ มาหาเราและอย่าห้ามพวกเขา เพราะในอาณาจักรของผู้ที่เป็นเช่นนั้น พระเจ้า” (ลูกา 18:15-16)
ธรรมชาติที่ชั่วร้ายซึ่งบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเกิดในทารกคือธรรมชาติของอาณาจักรของซาตาน แต่ "ของดังกล่าว" - ทารกเหล่านี้ – คืออาณาจักรของพระเจ้า

“ในเวลาเดียวกันเหล่าสาวกมาทูลพระเยซูว่า “ใครใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์?” พระเยซูทรงเรียกเด็กเล็กๆ มา และวางเขาให้อยู่ท่ามกลางพวกเขา แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เว้นแต่เจ้าจะกลับใจใหม่และเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ เจ้าจะไม่เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์” (มัทธิว 18:1-3)

“พระเยซูตรัสว่า “จงทนทุกข์กับเด็กเล็กๆ และอย่าห้ามพวกเขา ให้มาหาเรา เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นเช่นนี้แหละ” (มัทธิว 19:14)

มนุษย์เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด แต่ในไม่ช้า เราก็เริ่มซึมซับและบรรลุเจตคติที่เห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจตัวเองซึ่งออกอากาศโดยซาตาน แต่อาณาจักรแห่งทูตสวรรค์ของซาตาน ซึ่งบัดนี้กลายเป็นปีศาจไปแล้ว ได้ปฏิเสธรัฐบาลของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้จึงถูกกำจัดออกจากโลก

จุดประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างและวางมนุษย์บนแผ่นดินโลกคือการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ศักดิ์สิทธิ์ และชอบธรรมของพระเจ้าในตัวพวกเขา
พระเจ้าต้องการคนที่จะปฏิเสธและเอาชนะวิถีแห่งชีวิตของซาตานและหันไปหารัฐบาลของพระเจ้า ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพระเจ้า

รัฐบาลของพระเจ้านั้นมีอยู่บนโลกในเวลานี้เท่านั้น ในคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าเท่านั้น
ซาตานกำลังโกรธ เขาเกลียดมัน!
เขาพยายามแทรกซึมเข้าไปในจิตใจภายใต้การปกครองของความรักซึ่งเป็นศัตรูที่สื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นรัฐบาลที่โหดร้ายและโหดร้ายของซาตาน

แต่ฉันขอย้ำอีกครั้งว่า ลูกซิเฟอร์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า "สมบูรณ์แบบในทุกวิถีทางของเขา จนกระทั่งพบความชั่วช้าในพระองค์" เขาได้ธรรมชาติของการกบฏและความชั่วร้ายโดยการให้เหตุผลเท็จ อาศัยได้มาจากซาตาน ชาวเอเฟซัส (เอเฟซัส 2:1) ได้มาจากซาตาน เช่นเดียวกับมนุษยชาติทั้งหมด ยกเว้นพระเยซูคริสต์ แต่ตอนนี้ ในพระคริสต์ โดยพระคุณของพระองค์ เราอาจได้รับธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ (2 เปโตร 1:4)

จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าผู้โลกนี้
ในและผ่านอาณาจักรของพระเจ้า!

โดยพระคุณของพระคริสต์ เราสามารถเปลี่ยนแปลง "ธรรมชาติของมนุษย์"
และกำจัดมันให้หมดไปจากเรา แทนที่ด้วยธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์!